

# Nghĩ về rừng từ Di chúc của Bác

■ ĐẶNG TÀI TÍNH



Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyên tham gia Tết trồng cây nhớ Bác tại tỉnh Yên Bái.

**S**inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Bác luôn căn dặn mọi người phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái... Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, cần nhìn lại những quan điểm, tư tưởng của Bác về môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên hiện nay.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ, Bác vẫn luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất, giữ gìn môi trường sống, vệ sinh nơi ở và nơi làm việc, sống hòa hợp với thiên nhiên. Hòa bình lập lại, năm nào Bác cũng có những bài viết, những cuộc nói chuyện về môi trường. Với tư tưởng "Vi lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải

trồng người", vào đầu Xuân mới hằng năm, Bác duy trì, phát động phong trào Tết trồng cây; thăm hỏi, động viên những gương người tốt, việc tốt trong việc trồng cây, bảo vệ môi trường.

Ngày 6/2/1969, Bác đến thăm, chúc Tết Nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì (Hà Nội), cùng Nhân dân khai xuân trồng cây trên quả đồi của xã. Khi chuyện trò thân mật với Nhân dân, Bác nói "Đất nước bây giờ là của chúng ta, cho nên phải thi đua sản xuất giỏi, trồng cây giỏi"...

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ ở tấm lòng yêu nước, thương dân, suốt đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, mà phải học Bác - một tấm gương đạo đức mẫu mực, một tình cảm gần gũi, chân thành, gắn bó với con người, với thiên nhiên. Bác có tầm nhìn xa trông rộng, thấy rõ môi trường có vai

trò hết sức quan trọng đối với sự sống của con người, muốn tồn tại và phát triển phải sống hòa hợp với tự nhiên; bảo vệ môi trường là bảo vệ sự tồn tại của chính con người và sự phát triển của xã hội loài người. Bác cho rằng, để duy trì sự tồn tại và phát triển mọi người phải bảo vệ và xây dựng môi trường sống trong sạch, lành mạnh, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất, rừng, biển; ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh tật, bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu.

Nhớ Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần hiểu rõ và làm tốt việc bảo vệ môi trường sống, nói không với nạn phá rừng, sự khai thác quá mức tài nguyên sinh học; tích cực ngăn chặn sự xuống cấp của tài nguyên đất. Đẩy mạnh công tác giáo dục về vai trò của rừng cũng như hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi; ngăn chặn

hiệu quả nạn phá rừng; xây dựng và bảo vệ các khu rừng quốc gia. Nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, chủ trương, pháp luật và các thông tin về rừng và phát triển, trồng mới rừng. Tạo dư luận xã hội lên án nghiêm khắc các hành vi chặt phá rừng bừa bãi đi đôi với việc áp dụng các chế tài, xử phạt nghiêm mọi vi phạm. Bảo vệ rừng phải được coi là mục tiêu, nội dung cơ bản của phát triển bền vững và phải được thể hiện trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương có rừng. Thực hiện các dự án về trồng rừng, bảo vệ rừng, xây dựng vườn quốc gia, khu rừng cấm, trồng cây xanh, giữ gìn đa dạng sinh học. Phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng rừng ■